

(ร่าง)ข้อสั่งการ/ข้อราชการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการ/ข้อเน้้นย้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้้นย้า/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอบขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัด</p>	<p>๑. ขอบขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๕.๔๕ น. โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และยังได้รับการขอบคุณจากท่านองคมนตรี และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ด้วย</p> <p>๒. ขอบขอบคุณจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ที่ได้นำผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ Thailand ๒๐๒๐ ก้าวใหม่เชื่อมโยงไทยสู่สากล ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจากจังหวัดเข้าร่วมหลายหมื่นคน ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม</p>	
<p>๒. การติดตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท</p>	<p>สภาผู้แทนราษฎรกำหนดการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ ๒ ล้านล้านบาทตามแผนลงทุนในโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง/มอบหมายหัวหน้าสำนักงานจังหวัด และเชิญเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวง/ทางหลวงชนบท/การรถไฟ ฯฯ ติดตามการถ่ายทอดการอภิปรายทางช่อง ๑๑ ตลอดการอภิปราย พร้อมทั้งนำประเด็นข้อสงสัยแจ้งให้ประชาชนทราบและเข้าใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>๓. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสาธารณภัยอื่นๆ</p>	<p>๑. อัคคีภัย จากสถานการณ์อัคคีภัยศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขอให้เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้จังหวัดนำไปวางแผนป้องกัน/รองรับสถานการณ์อัคคีภัยของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในจุดที่มีความเสี่ยงหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นทั้งในชุมชนเมืองไปจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยจัดทำป้ายบอกทางหนีไฟพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และฝึกซ้อมแผนการหนีไฟให้ประชาชน</p> <p>๒. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน เกิดสถานการณ์ในจังหวัดภาคเหนือ ๙ จังหวัด โดยเฉพาะ แพร่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ซึ่งมีหมอกควันเกินกว่าค่ามาตรฐานมาก ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด หากจับกุมผู้กระทำความผิดข้อหาจุดไฟเผาป่า ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและหยุดการจุดไฟเผาป่า</p> <p>๓. ภัยแล้ง ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตาม 2P2R (Prevention การป้องกัน , Preparation การเตรียมพร้อม ,Response รับมือ และ Recovery ฟื้นฟูเยียวยา) - ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ (Single Command) - กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ศึกษาสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา และนำมาปรับปรุงแผนการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว - ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณในการขุดลอกคูคลอง สระน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ ให้เร่งจัดซื้อจัดจ้าง/ทำสัญญาผูกพัน และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน เพื่อให้ทันในการรองรับน้ำ และเป็นการกระจายรายได้ในพื้นที่ด้วย <p>๔. การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ กำกับดูแล/บริหารจัดการการป้องกันและลดอุบัติเหตุในทุกพื้นที่ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดลงจากปีที่ผ่านมาตามสถิติของแต่ละพื้นที่ มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าภาพ</p> <p>ขอให้เริ่มประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินทาง เส้นทางเลี่ยงเส้นทางลัด ฯลฯ และเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น</p> <p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>- ปภ.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การประหยัดพลังงาน</p>	<p>ในระหว่างวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ แหล่งก๊าซธรรมชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้ซ่อมบำรุงท่อก๊าซ ส่งผลกระทบให้ประเทศไทยต้องลดกำลังการผลิตไฟฟ้าลง ขณะนี้กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ยืนยันว่ามีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอ แต่พลังงานสำรองมีน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ</p>	<p>- กฟน. , กฟภ.</p> <p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- อปท.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกหน่วยงานและจังหวัดยังคงต้องประหยัดพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ และขอให้การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการตรวจตราดูแลเป็นพิเศษและเตรียมแผนรองรับให้พร้อม</p>	
<p>๕. โครงการจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province)</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนำร่องโครงการจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานจากทุกภาคส่วนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>ขอให้จังหวัดนครนายกเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นข้อมูลเชิงลึก เช่น จำนวนประชากรในแต่ละวัย จำนวนวัยทำงาน จำนวนผู้สูงอายุ รายได้ครัวเรือน GDP ในระดับหมู่บ้าน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนจังหวัดในการจัดทำ Positioning ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศ</p>	<p>- จังหวัดนครนายก</p>
<p>๖. Web Conference</p>	<p>Web Conference ซึ่งเป็นการประชุมแบบการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลที่แท้จริงหรือแสดงภาพและเสียงจากสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจแบบ (Single Command) ซึ่งต้องระบบห้องปฏิบัติการ โดยได้กำหนดจังหวัดนำร่อง ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมินครศรีธรรมราช สระบุรี นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา กำแพงเพชร และกาฬสินธุ์ โดยคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญและส่งเสริมในเรื่องนี้ด้วย</p>	<p>- ๙ จังหวัดนำร่อง</p>
<p>๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๖</p>	<p>นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามนโยบายคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ลด Demand แก้ไขปัญหาที่ต้นทาง ๒) ยกระดับยุทธศาสตร์จากวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งภูมิภาค ๓) ทบทวนการดำเนินการใน ๖ เดือนแรก และดำเนินงานใน ๖ เดือนหลังอย่างเข้มข้น ๔) เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและแสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดการทะลักของยาเสพติดเข้าประเทศ ๕) การบำบัดรักษาอย่างมีคุณภาพ เน้นให้ผู้เสพทุกคนต้องได้รับการบำบัดรักษา และมีจำนวนผู้ที่ไม่หวนกลับไปเสพยาอีกอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ โดยจัดทำหลักสูตรโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาจุดที่ดีที่สุด ประหยัดที่สุด และได้ผลรวดเร็วที่สุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - การใช้หลักศาสนา โดยหลังการบำบัดให้บวชเพื่อขัดเกลาจิตใจ - สนับสนุนครุฑตำรวจ D.A.R.E ปลุกฝังให้ปฏิเสธยาเสพติด - ใช้หลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ฯลฯ 	<p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>๖) การติดตามประเมินผล ผู้ที่ได้รับการบำบัดแล้ว ภายใน ๑ ปี แล้วกลับไปติดยาเสพติดอีกจำนวนเท่าไร สาเหตุการกลับไปเสพยาทบทวนหลักสูตรบำบัด</p> <p>๗) ประชาสัมพันธ์การคืนคนดีสู่สังคม เพื่อให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนทราบและให้ความร่วมมือ</p> <p>๘) สนับสนุนคณะกรรมการฯ การคัดกรองให้มีความเข้มแข็ง และต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดึงผู้เสพยาบำบัดให้ได้มากที่สุด</p> <p>๙) จัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดในระดับอำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง</p> <p>๑๐) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าประชุมในการแก้ไขปัญหาเสพติดด้วยตนเองหรือมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๑ คนรับผิดชอบ</p>	
<p>๘. การดูแลไม่ให้เกิดการชุมนุม</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำตามรอบปีปฏิทิน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด เป็นต้น โดยขอให้วางแผนร่วมกันกับ อปท. เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและการเจรจากับผู้เป็นแกนนำ</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก</p>	<p>นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้จัดประชุมกลุ่มย่อยก่อน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการ ฯ และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วย</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สรุปผลการประชุมในครั้งก่อนและข้อเสนอทิศทาง/ความต้องการที่ชัดเจน ข้อมูลเชิงลึกถึงรายละเอียดเฉพาะของอำเภอแม่สอด เพื่อเสนอให้ สศช. จัดทำเป็นภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกันนายกรัฐมนตรี</p>	<p>- จังหวัดตาก</p>
<p>๑๐. ช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร</p>	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการหาตลาดกลางและจุดกระจายสินค้าเกษตร ดังนี้</p> <p>๑) จัดทำแผนการกระจายสินค้า โดยศึกษาจาก Case Study จากปีก่อนๆ แล้วนำมาทบทวน</p> <p>๒) สำรวจจำนวนผลผลิต/สินค้าเกษตรของจังหวัด</p> <p>๓) จัดหาตลาดกลาง/จุดกระจายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายพาณิชย์จังหวัดประสาน Discount Store เพื่อเป็นจุดจำหน่าย - กระจายสินค้าภายในจังหวัดก่อนโดยเริ่มจากขยายตลาดไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ไปจนถึงเมืองหลวง - จังหวัดชายแดนให้มีการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือพยายามขยายตลาดไปถึงประเทศจีน 	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
๑๑. โครงการพัฒนาเมือง	<p>เนื่องจากกองทุนพัฒนาชนบท/หมู่บ้านไม่สามารถนำไปใช้กับชุมชนเมืองได้ เพราะ</p> <p>๑) ความต้องการของชุมชนเมืองต่างจากชุมชนชนบท/หมู่บ้าน คือ ชุมชนเมืองมีความต้องการกองทุนเพื่อดำเนินการในเรื่องสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ แต่ชุมชนชนบทต้องการกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของตนเองมากกว่า</p> <p>๒) ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของราชการ/ท้องถิ่น ต้องใช้งบประมาณเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะเท่านั้น ดังนั้น พื้นที่ที่ยังเป็นของเอกชน เช่น หมู่บ้านจัดสรร กลุ่มชุมชนเอกชน จึงไม่สามารถนำงบประมาณมาดำเนินการได้</p> <p>เพื่อเป็นการอุดช่องว่างรัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเมืองขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองในเรื่องที่สาธารณะ และที่เอกชน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม</p>	- ทุกจังหวัด
๑๒. การประชาสัมพันธ์	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยผ่านสื่อในท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวีท้องถิ่น Mahadthai Channel เป็นต้น และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ จัดเวลาในรอบ ๑ อาทิตย์ หรือ ๑ เดือน เพื่อพูดคุย/แจ้งข่าว/ประชาสัมพันธ์เรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผ่านสื่อของท้องถิ่น</p>	- ทุกจังหวัด/อำเภอ
๑๓. สำนักยุทธศาสตร์ระดับกรม	<p>ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนในการก่อตั้งสำนักยุทธศาสตร์ระดับกรม เพื่อให้เป็นหน่วยงานสมองของกระทรวงมหาดไทย</p>	- กพร. , สนม. , กจ. , สกม. และสพจ.
๑๔. “เวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย”	<p>ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดระมัดระวังการคัดเลือกวิทยากรที่ได้มาจากภาควิชาการของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ขอให้วิทยากรมีความเป็นกลาง เพื่อให้เกิดการคลางแคลงจากประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดงาน</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญ/ร่วมมือในการจัดเวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย เพื่อให้ได้มติจากประชาชนเพื่อมาแก้ไขปัญหาความแตกแยกของประเทศต่อไป</p>	- พช. - ทุกจังหวัด
๑๕. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	<p>๑. รัฐบาลได้เน้นย้ำว่าฤดูร้อนปีนี้ ต้องไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภคเพียงพอ</p> <p>๒. รัฐบาลมีแนวคิดในเรื่อง “ระบบการประปารวม” ประกอบด้วย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาฝ่ายผลิต เนื่องจากพบว่าในฤดูร้อนแหล่งน้ำจากเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝ่าย ฯลฯ มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ หากนำระบบการผลิตน้ำประปาไปติดตั้งตามแหล่งน้ำเหล่านี้และผลิตน้ำประปาส่งตามท่อน้ำขนาดใหญ่</p>	- กปน. , กปภ. - ทุกจังหวัด

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>ส่งผ่านไปยังอำเภอ/ท้องถิ่นไปจนถึงประชาชน จะช่วยทำให้ไม่ขาดแคลนน้ำดิบและน้ำประปาในฤดูร้อนได้</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํารวจแหล่งน้ำดิบถาวรที่มีน้ำตลอดทั้งปี สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้ และประสานกับ กปภ. ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตน้ำประปาและสำรองน้ำในระยะยาว</p>	
<p>๑๖. การปรับปรุงห้องส้วมในสถานที่ราชการ</p>	<p>๑. จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดทุกวันทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือให้พร้อมด้วย</p> <p>๒. การขยายผลไปสู่ระดับอำเภอ</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑๗. การสำรวจถนนของท้องถิ่น</p>	<p>ขอให้สำรวจถนนที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่น โดยสำรวจข้อมูล</p> <p>๑) ระยะทางเท่าไร ๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นรายเส้นทางเพื่อนำไปเข้าโครงการแผนลงทุนในโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ และแบ่งงบประมาณซ่อมแซมเป็นรายปี</p>	<p>- สถ.</p> <p>- อปท.</p>
<p>๑๘. แผนที่ภาษี</p>	<p>ขอให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดทำแผนที่ภาษีโดยอ้างอิงกับตำแหน่งของมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถระบุตำแหน่งของที่อยู่อาศัยได้อย่างชัดเจน</p>	<p>- กฟน. , กฟภ. , สถ.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)</p> <p>๑. แนะนำข้าราชการ</p>	<p>๑. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ</p> <p>๒. นายอัครเดช เจริญศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย</p>	
<p>๒. การประหยัดพลังงาน</p>	<p>รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ช่วยรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p>	<p>- กฟน. - กฟภ. - ทุกหน่วยงาน</p>
<p>๓. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)</p>	<p>กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานไปแล้วในหลายด้าน รวมถึงการเข้าพบรัฐมนตรี/เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น ซึ่งได้ประโยชน์เป็นอย่างมากโดยทางกระทรวงจะจัดทำรายละเอียดแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป</p>	
<p>๔. สสำรวจการสถาปนากันที่เมืองน้อง</p>	<p>นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจการสถาปนากันที่เมืองน้อง โดยให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องประสานงาน/ตรวจสอบร่วมกับกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรายงานผลการดำเนินงาน ผลความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค ฯลฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน</p>	<p>- กต.สป. - จังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>ขอให้จังหวัดเร่งรัดในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยความสมัครใจ - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด - เตรียมความพร้อมกรณีประเทศเพื่อนบ้านจะมีการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งเป็นช่วงการขนย้ายยาเสพติดเข้าประเทศไทย - บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๖. การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร</p>	<p>การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมีกำหนดเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ขอให้จังหวัดเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน</p>	<p>- จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี และ ฉะเชิงเทรา</p>
<p>๗. การปรับปรุงห้องส้วมในสถานที่ราชการ</p>	<p>การปรับปรุงห้องส้วมในสถานที่ราชการ ขอให้คำนึงถึงผู้พิการด้วย และนอกจากการดูแลรักษาความสะอาดแล้ว ต้องสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาด้วย</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>ข้อราชการของ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายภาณุ อุทัยรัตน์) การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>มติใหม่ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมความคิดและได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๒) กำหนด ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกหลัก โดยพื้นที่หมู่บ้านเป็นจุดแตกหัก</p> <p>๓) ใช้กระบวนการของคณะกรรมการหมู่บ้านยุคใหม่ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านต้องเป็นที่ยอมรับทั้งจากชาวบ้านและทุกหน่วยงาน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านต้องผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน - จัดวางมาตรการในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องความปลอดภัย และการร่วมกันคิดเพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกันของทุกคน - มีระบบการประเมินผล <p>เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในระดับตำบลได้มีการจัดชุดคุ้มครองตำบลโดยจัดกำลัง อส. ทำให้เป็นลักษณะศูนย์ปฏิบัติการตำบล - ระดับอำเภอ จัดให้เป็นศูนย์ปฏิบัติอำเภอ จากอำเภอใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา (๓๗ อำเภอ) โดยคาดว่าจะมีความพร้อมดำเนินการได้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกอำเภอใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา
<p>ข้อราชการของ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) การขยายผลความรู้ความ เข้าใจประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)</p>	<p>การขยายผลความรู้ความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีจังหวัดที่ขยายผลแล้ว ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร สกลนคร นครพนม อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และมุกดาหาร ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง ๑๓ มาตรการ (Basic Requirement) ให้จังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑) เร่งรัดการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะที่เพิ่งเข้ารับการบรรจุใหม่</p> <p>๒) การบริหารจัดการความรู้ ทักษะอาชีพ</p> <p>๓) เศรษฐกิจแบบเชื่อมโยง ภาคการผลิต ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง วิสาหกิจชุมชน การค้าการลงทุน ฯลฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกจังหวัด

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>๔) พัฒนาการศึกษเพื่อพัฒนาอาชีพในสาขาที่สำคัญ โดยเฉพาะอาชีพที่สงวนไว้</p> <p>๕) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๖) การท่องเที่ยวทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม เจริญธรรมชาติ เชิงเกษตร รวมถึงการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ฯลฯ</p> <p>๗) การดูแลรักษาความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>๘) การพัฒนาคุณภาพอาหารและการบริการ</p> <p>๙) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ</p> <p>๑๐) การป้องกันและแก้ไขการทุจริต คอร์รัปชัน</p> <p>๑๑) การควบคุม/การเตรียมพร้อมในการตรวจสอบการเข้า-ออกราชอาณาจักร</p> <p>๑๒) การปรับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)</p> <p>๑๓) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนโดยใช้ภาษาที่ง่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาแนวทางของจังหวัดชายแดนใน ๓ ลักษณะ คือ <p>๑) ชายแดนที่มีแม่น้ำกั้น ๒) มีท่าอากาศยานในประเทศและทำอากาศยานนานาชาติ และ ๓) ติดทะเล</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการ ๑๓ ข้อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ โดยรายละเอียดส่วนกลางจะทำหนังสือแจ้งให้จังหวัดทราบอีกครั้ง 	

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p><u>ข้อราชการของ</u> <u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์) โครงการพัฒนาเมือง</p>	<p>โครงการพัฒนาเมืองเป็นโครงการที่สำคัญของรัฐบาล ขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการเตรียมงาน เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายอยู่ในจังหวัด ดังนั้น จึงขอเรียนให้ทุกจังหวัดได้ทราบล่วงหน้าและเตรียม ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง ๒) เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจในการพัฒนาเมืองไปสู่คนในพื้นที่ ๓) การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของชุมชน <p><u>พื้นที่เป้าหมาย</u> เทศบาลเมือง/นครทั้งประเทศ เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร</p> <p><u>ผู้เสนอโครงการ</u> ตาม (ร่าง) ระเบียบผู้เสนอโครงการคือ ชุมชน/ หมู่บ้าน กลุ่มชุมชน/หมู่บ้าน อาคารชุด ๑๐๐ คริวเรือนขึ้นไป กลุ่มประชาชน ๕๐ คริวเรือนขึ้นไป</p> <p><u>การดำเนินงานโดยคณะกรรมการ</u> ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) เป็นประธาน และนายณที ขลิบทอง ผอ.สำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นเลขานุการ ๒) คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และนายณที ขลิบทอง ผอ.สำนักกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นเลขานุการ ๓) คณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน ๒ คน นายกเทศมนตรีเทศบาล นคร/เมือง จำนวน ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน ๖ คน มีหน้าที่ช่วยเหลือ พิจารณาโครงการ และติดตามโครงการ <p><u>งบประมาณ</u> ปี ๒๕๕๖ ๑) จังหวัดละ ๘ ล้านบาท</p> <p>๒) กรุงเทพมหานคร เขตละ ๓ ล้านบาท</p> <p>ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจัดทำคู่มือส่ง ให้จังหวัดต่อไป</p>	<p>- สด. - ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>ข้อราชการของ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย (นายประชา เตรรัตน์)</p> <p>๑. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC</p>	<p>หลักการคือ การแก้ปัญหาโดยการพึ่งตนเอง/ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการจัดทำ “บัญชีครัวเรือน” เพื่อให้ทราบถึงรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน เมื่อจัดเก็บข้อมูลแล้วจะทำให้ทราบถึงระดับรายได้ของ แต่ละหมู่บ้าน</p> <p>ปัจจุบันได้ดำเนินการในทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ ตำบล ดำเนินการในทุกหมู่บ้าน อย่างน้อยร้อยละ ๑๕ ครัวเรือน ในส่วนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือน</p> <p>ปัญหาส่วนใหญ่ในพื้นที่ คือ การขาดบุคลากรทั้งในระดับตำบลและอำเภอ ขอให้พิจารณาการเพิ่มอัตราบุคลากรในส่วนนี้ด้วย</p>	<p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒. การปราบปราม ยาเสพติด</p>	<p>๑. ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกท่าน ขอเสนอแนะในเรื่อง การสร้างพลังสังคม/ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ในเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) สามารถคัดกรองผู้เสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ก่อให้เกิดการเข้าบำบัดโดยสมัครใจ ๓) ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ <p>อีกประเด็นที่สำคัญคือ การป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยให้มีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่ว่าจะเป็โครงการตำรวจจรู D.A.R.E การเข้าค่ายอบรมโดยผู้นำจิตวิญญาณ การแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา ฯลฯ</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยเสนอผ่านสื่อ Mahadthai Channel</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. โครงการประชอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชาินี”</p>	<p>เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ขอเสนอแนะการดำเนินงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) มอบหมายให้ชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ปลูกป่า เป็นผู้เพาะพันธุ์ต้นกล้าตามที่กำหนดไว้ โดยให้ส่วนราชการรับซื้อและจ้างคนในชุมชนปลูกต้นกล้าด้วย ๒) กำหนดให้ชุมชนดูแลต้นกล้าให้มีอัตราการรอดและเติบโตอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ แล้วจึงชำระค่าจ้าง ๓) การชำระค่าจ้างให้จ่ายเป็นกองทุนสำหรับชุมชน (SML) เพื่อเป็นการต่อยอดกองทุนพัฒนาชุมชนด้วย 	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>ข้อราชการของ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. กรมการปกครอง (นายชวน ศิรินันท์พร)</p>	<p>๑. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการพัฒนาหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็ง ขอให้ทุกหน่วยงานเริ่มดำเนินการตามแนวทางที่ได้ประชุม (เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปพบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาประชุมกันที่ศูนย์ฝึกอบรมที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจ</p> <p>๒. ความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายลดบวมขุสร้างสุขให้สังคม ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายนี้</p> <p>ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีสถานบริการจำนวนมากได้จัดงานเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้มาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายและนโยบายลดบวมขุสร้างสุขให้สังคม ขอให้จังหวัด/อำเภอเข้มงวด กวดขันสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายดังกล่าว</p> <p>๓. ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๕- มีนาคม ๒๕๕๖) กรมการปกครองได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดประมาณ ๒๖๐ ล้านบาท อยู่ใน ๔ ภารกิจหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด - แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด - แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด - แผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจร่วมกันทำงาน เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดและการเพิ่มเติมเสริมอาชีพหลังการบำบัดด้วย</p> <p>๔. โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ จากการออกไปดูแลบริหารความเรียบร้อย พบว่ายังมีจังหวัดที่ตรวจพบการกระทำทุจริต มีลักษณะความผิด ได้แก่ ขนย้ายข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ไม่แจ้งปริมาณ/สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า การสวมสิทธิของเกษตรกร ฯลฯ ซึ่งทุกจังหวัดได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และมีมติเห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าว</p>	<p>- ทุกอำเภอใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>- ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา</p> <p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>จำนวนประมาณ ๙.๑๖๗ ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง สำหรับพันธุ์ข้าวที่รับจํานำไม่ให้เกิดเกษตรกรนำข้าวเปลือกที่มีอายุน้อยกว่า ๑๑๐ วันที่มีคุณภาพต่ำ และพันธุ์ข้าวตามที่กรมการข้าวจะประกาศกำหนดไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจํานำข้าวเปลือกฯ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีคุณภาพทดแทนการปลูกข้าวอายุสั้น</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ กำกับดูแล ไม่ให้เกิดการทุจริตในทุกกระบวนการของการรับจํานำให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ “สร้างสัมพันธ์กัน...รับวันสงกรานต์” กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และภาคีเครือข่าย จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ทำความสะอาดสัปดาห์ก่อนวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงส้วมในความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยจะจัดกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดส้วมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖</p> <p>เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินโครงการอำเภอ “ใส-สะอาด” และเกณฑ์มาตรฐานอำเภอ..ยิ้ม ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด กำชับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบส้วมสาธารณะในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามห้วงเวลาดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน โครงการของกระทรวงสาธารณสุขมี ๗ วัน แต่ของกระทรวงมหาดไทยมีทั้งปี ขอให้ดูแลรักษาความสะอาดทุกวัน</p>	<p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>- อปท.</p>
<p>๒. กรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</p>	<p>๑. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอนุมัติเงินกองทุนฯ ให้กับสมาชิกตามโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน ๔๑ จังหวัด แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการประเภทเงินอุดหนุน ๑๔ จังหวัด ๔๓๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๗,๗๔๔,๕๗๑ บาท - โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ๒๗ จังหวัด จำนวน ๒,๕๑๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๐,๑๙๕๑,๙๙๙ บาท ซึ่งโครงการที่อนุมัติได้ช่วยในสถานการณ์ว่างงานในช่วงฤดูร้อน และเป็นการช่วยส่งเสริมสินค้า OTOP สินค้าชุมชนในพื้นที่ <p>ขณะนี้สมาชิกที่ถูกตัดจําจำนวน ๘,๙๔๗,๓๑๒ คน และมีการเปิดรับสมัครสุขภาพสตรีตั้งแต่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป โดยมีนโยบายให้เปิดรับอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้ในการเขียนโครงการและได้ทำการโอนเงินยุทธศาสตร์โดยการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของปลัดอีก ๓๘ ล้านบาทไปยังทุกตำบล หมู่บ้าน ให้กรรมการสตรีระดับตำบล ออกไปประชุมชาวบ้านทุกหมู่บ้านเพื่ออธิบายให้เข้าใจ โดยจะเสร็จสิ้นโครงการนี้ภายในเดือนมีนาคม</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>วันที่ ๘ มีนาคม นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็น “วันสตรีสากลโลก” โดยได้กำหนดให้วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันสตรีของไทย โดยจะจัดที่ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีรูปแบบงาน ๓ หลัก คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงการสตรีไทยสุขภาพดี "Health women" ให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพสตรีไทยสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาสตรีสู่ AEC) โดยเป็น "Modern Women" จะส่งสตรีไทยไปอยู่ในอาเซียนหรือสู่เวทีโลกต่างๆ มากขึ้น ๓) โครงการการพัฒนาอาชีพผ่านระบบ ICT กับศูนย์ OTOP ในการซื้อขายทำเป็น "Smart women" <p>ขอให้ใช้เงินทุนทั้ง ๒ แหล่งให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ที่แท้จริง ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วย</p> <p>๒. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖</p> <p>กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนในชนบทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”</p> <p>ปัจจุบันมียอดเงินกองทุนฯ รวม ๑๔๔,๕๘๖,๖๙๙.๓๗ บาท โดยแยกเป็น ๑) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง จำนวน ๒๗,๘๒๙,๑๖๑.๕๑ บาท ๒) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนภูมิภาค (๗๖ จังหวัด) จำนวน ๑๑๖,๗๕๗,๕๓๗.๘๖ บาท โดยแบ่งการบริหารออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ คณะกรรมการบริหาร (ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน) และคณะกรรมการอำนวยการ (อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดำเนินการ)</p> <p>ในปี ๒๕๕๖ กำหนดดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ ต่อเนื่องจากกิจกรรมวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายจรรพงค์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ และทุกจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการทอดผ้าป่า เชิญชวนผู้บริหารกรมรัฐวิสาหกิจ ประชาชนให้ร่วมสมทบทุนดังกล่าว</p> <p>๓. เวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรี</p> <p>เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย															
	<p>๗๗,๙๖๗,๒๐๐ บาท ให้กับคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยเพิ่มเติมจากที่เคยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ อนุมัติงบประมาณ ๙๐,๒๖๕,๐๐๐ บาท รวมวงเงินงบประมาณโครงการฯ ๑๖๘,๒๓๒,๒๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้มีการปรับชื่อเพื่อการสื่อสารกับประชาชนเป็น “เวทีการพูดจาหาทางออกประเทศไทย”</p> <p>การดำเนินการอบรมวิทยากรกระบวนการ รวมทั้งหมด ๑๐๘ เวที กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๗๕,๗๐๐ คน มีรายละเอียดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเวทีของจังหวัด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดที่มี ๑ เขตเลือกตั้ง จัด ๑ เวทีๆ ละ ๓๐๐ คน - จังหวัดที่มี ๒-๕ เขตเลือกตั้ง จัด ๑ เวทีๆ ละ ๔๐๐-๑,๐๐๐ คน - จังหวัดที่มี ๖-๑๐ เขตเลือกตั้ง จัด ๒ เวทีๆ ละ ๖๐๐-๑,๐๐๐ คน - จังหวัดที่มี ๑๑-๑๕ เขตเลือกตั้ง จัด ๓ เวทีๆ ละ ๖๐๐-๑,๐๐๐ คน <p style="text-align: center;"><u>แนวทางการดำเนินงาน</u></p> <table border="1" data-bbox="491 1084 1235 1429"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>กิจกรรม</th> <th>ช่วงเวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑.</td> <td>การอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๔๔๐ คน</td> <td>รุ่นที่ ๑ : ๒๐-๒๑ เม.ย. ๕๖ รุ่นที่ ๒ : ๒๗-๒๘ เม.ย. ๕๖</td> </tr> <tr> <td>๒.</td> <td>จัดเวทีทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๘ เวที</td> <td>พ.ค. - มิ.ย. ๕๖</td> </tr> <tr> <td>๓.</td> <td>สรุปผลการดำเนินงาน</td> <td>ก.ค. ๕๖</td> </tr> <tr> <td>๔.</td> <td>รายงานผลการดำเนินงานต่อ ปคอป. และคณะรัฐมนตรี</td> <td>ส.ค. ๕๖</td> </tr> </tbody> </table> <p>ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเตรียมการประสานเรื่องสถานที่ วิทยากร การอำนวยความสะดวกในการอบรมวิทยากรกระบวนการ การจัดส่งวิทยากร และการประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเสวนา ส่วนรายละเอียดจะออกหนังสือประสานงานอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>๔. ตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่าย OTOP จากการที่รัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้จากการจำหน่าย OTOP ในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ แสนล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๖ มียอดจำหน่ายประมาณ ๗๙,๔๖๑,๐๘๙,๐๕๗ บาท ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายให้มีการจำหน่ายเพิ่มปีละร้อยละ ๑๐ โดยการส่งเสริมการจำหน่ายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาผ่านกระบวนการ KBO เพื่อเป็นการยกระดับทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังแบ่งหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกด้วย</p>	ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	๑.	การอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๔๔๐ คน	รุ่นที่ ๑ : ๒๐-๒๑ เม.ย. ๕๖ รุ่นที่ ๒ : ๒๗-๒๘ เม.ย. ๕๖	๒.	จัดเวทีทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๘ เวที	พ.ค. - มิ.ย. ๕๖	๓.	สรุปผลการดำเนินงาน	ก.ค. ๕๖	๔.	รายงานผลการดำเนินงานต่อ ปคอป. และคณะรัฐมนตรี	ส.ค. ๕๖	<p>- ทุกจังหวัด</p>
ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา															
๑.	การอบรมวิทยากรกระบวนการ จำนวน ๒ รุ่น รวม ๔๔๐ คน	รุ่นที่ ๑ : ๒๐-๒๑ เม.ย. ๕๖ รุ่นที่ ๒ : ๒๗-๒๘ เม.ย. ๕๖															
๒.	จัดเวทีทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๘ เวที	พ.ค. - มิ.ย. ๕๖															
๓.	สรุปผลการดำเนินงาน	ก.ค. ๕๖															
๔.	รายงานผลการดำเนินงานต่อ ปคอป. และคณะรัฐมนตรี	ส.ค. ๕๖															

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>๕. ตัวชี้วัดรายได้ครัวเรือน (ทั่วประเทศ) รัฐบาลมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการยกระดับรายได้ต่อหัวของประชาชนให้พ้นจากเส้นความยากจนของประเทศที่กำลังพัฒนา หรือยกระดับประชาชนให้มีรายได้ต่อคนต่อปีเกิน ๖๙,๗๐๘ บาท ตามที่สำนักงานสถิติได้คำนวณไว้ ซึ่งตามเกณฑ์การให้คะแนนจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้เฉลี่ย ๖๙,๗๐๘ บาท/คน/ปี คือ</p> <p>ระดับ ๑ คะแนน เพิ่มขึ้น ๕% = ๗๓,๑๙๓.๔ บาท ระดับ ๒ คะแนน เพิ่มขึ้น ๗.๕% = ๗๔,๙๓๖.๑ บาท ระดับ ๓ คะแนน เพิ่มขึ้น ๑๐% = ๗๖,๖๗๘.๘ บาท ระดับ ๔ คะแนน เพิ่มขึ้น ๑๒.๕% = ๗๘,๔๒๑.๕ บาท ระดับ ๕ คะแนน เพิ่มขึ้น ๑๕% = ๘๐,๑๖๔.๒ บาท</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการประสานหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดให้สนับสนุนการดำเนินการเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากข้อมูลรายได้เฉลี่ยของจังหวัดให้ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทั้งประเทศเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในการเพิ่มรายได้ครัวเรือน</p>	- ทุกจังหวัด
<p>๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p>	<p>๑. ภัยแล้ง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้มีใช้อย่างพอเพียงตลอดฤดูแล้งในพื้นที่ โดยบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน โดยยึดแนวทางระบบ ๒P๒R เป็นหลัก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางสั่งการแบบ Single Command</p> <p>หากจังหวัดใดมีแหล่งน้ำดิบแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะส่งรถสูบน้ำไปให้ ในส่วนนี้กรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของการสูบน้ำด้วยรถแรงดันสูงทั้งหมด เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้ว</p> <p>๒. ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ขณะนี้ยังมีการสถานการณ์ไฟไหม้ในเขตป่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ในเรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มแข็ง และหากจำเป็นให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น</p> <p>ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บำรุง) จะไปประชุมด้วยตนเองกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๘ จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๓. อัคคีภัย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับให้หน่วยงานในพื้นที่อำเภอ องค์กรรปกรองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน/ระงับอัคคีภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชากรอยู่หนาแน่นและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ๘ จังหวัดภาคเหนือ (ยกเว้นจังหวัดตาก)</p> <p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>- อปท.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>๔. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนการตั้งด่านไปที่จังหวัดแล้วและได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถปรับเปลี่ยนการที่ตั้งด่านได้ตามความเหมาะสม</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยให้ตั้งเป้าหมายในพื้นที่ให้ลดอุบัติเหตุลงให้น้อยที่สุด โดยบูรณาการให้จัดทำแผนกำหนดเป้าหมาย และถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้จังหวัดเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนน</p>	<p>- ทุกจังหวัด/อำเภอ</p> <p>- อปท.</p>
<p>๔. กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ)</p>	<p>การปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างของศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้เป็นจังหวัดนำร่องในการปรับปรุงห้องน้ำของศาลากลางจังหวัด การปรับปรุงห้องน้ำประกอบด้วยห้องน้ำชาย ๒ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๒ ห้อง และห้องน้ำคนพิการ ๒ ห้อง ซึ่งสภาพเดิมชำรุดเสียหายและรั่วซึมหลายแห่งเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ขณะนี้ได้ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้เดินทางไปร่วมงาน “วีรชนบางระจัน วีรชนโลก” และได้เปิดศูนย์บริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และได้เยี่ยมชมห้องน้ำที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดไปดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำทั่วประเทศ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สิงห์บุรี บึงกาฬ และสมุทรสงคราม - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๗๐ จังหวัด ซึ่งออกแบบแล้วเสร็จ ๑๒ จังหวัด และอยู่ระหว่างการออกแบบ ๕๘ จังหวัด - ไม่ต้องดำเนินการ จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงราย บุรีรัมย์ และระนอง <p>ส่วนเรื่องของบประมาณที่ขอสนับสนุนจากส่วนกลางต่อองหารีอภัยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องการจัดงบประมาณเป็นส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ยผ.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)</p>	<p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีส่วนในการช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ซึ่งมีงบประมาณในการบำบัด พื้นฟูผู้ติดและผู้เสพ ขณะนี้ได้จัดสรรไปยังทุกจังหวัดแล้ว ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- อปท.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๑ ท่านใช้เวที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน ในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งการป้องกัน/การปราบปราม และบำบัดรักษา และเข้าร่วมประชุมกันทุกเดือนพร้อมทั้งติดตาม อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. การสำรวจข้อมูลถนน</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นสำรวจข้อมูลถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากทางหลวง ชนบทหรือแขวงทางหลวงและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ท้องถิ่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเร่งรัดการสำรวจข้อมูล ดังกล่าวด้วยเพื่อรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ขณะนี้มีข้อมูลเบื้องต้นถนนถ่าย โอนทั้งหมดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ กม. และงบประมาณที่จะต้องซ่อม บำรุงอยู่ที่ประมาณ ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนรายละเอียดที่ชัดเจน ต้องรอการติดตามการสำรวจของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อีกครั้ง</p> <p>๓. แผนที่ภาษี เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง ของการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้ซึ่งมี การติดตามเร่งรัดในที่ประชุมของกรมทุกเดือน ขอให้จังหวัดที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ ให้ติดตามเร่งรัดกับท้องถิ่นจังหวัดด้วยเพราะถือ เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งด่วน ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “การจัดสรร เงินทุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งได้ แจ้างหลักเกณฑ์พิธีการในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งด่วน ให้กับทุกจังหวัดแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๙๑.๒/ว๗๒๙ ลง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ จัดทำโครงการขึ้นมาขอรับการสนับสนุน และแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองโครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางของประกาศ คณะกรรมการกระจายอำนาจ ฯ เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนแล้วให้จัดทำข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ</p>	<p>- ทุกจังหวัด - อปท.</p> <p>- ทุกจังหวัด - อปท.</p> <p>- ทุกจังหวัด - อปท.</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการ/เน้นย้ำ/ข้อราชการ	การมอบหมาย
<p>๖. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)</p>	<p>๑. ประหยัดพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปลี่ยนเป็นหลอด LED ๕,๐๐๐ หลอดภายในหน่วยงาน ส่วนเรื่องของสาธารณชนนั้นได้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟถนนของกรมทางหลวงทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ หลอดให้เป็นหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานทั้งหมดซึ่งใช้เงินอุดหนุน ๘,๐๐๐ ล้านบาท รวมไปถึงหลอดไฟในเทศบาลและตำบลอีก ๓ ล้านหลอดด้วย นอกจากนี้ยังทำโครงการในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีชื่อว่า “โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนไฟในโรงงานอุตสาหกรรม ๕ ล้านหลอด ซึ่งได้เปิดให้โรงงานอุตสาหกรรมมาสมัครเข้าโครงการ หากประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ๑ หน่วย จะส่งคืนให้ ๑ บาท โดยเริ่มรับสมัครร่วมโครงการวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖</p> <p>๒. โครงการ PEA ร่วมใจชุมชนปลอดภัย เป็นโครงการที่จะนำนักศึกษาอาชีวะ/เทคนิคทั้งหมดประมาณ ๓,๗๐๐ คน เฉลี่ยจังหวัดละ ๕๐ คน เข้าร่วมอบรมในช่วงฤดูร้อน แล้วไปสำรวจและช่วยเหลือตามบ้านต่างๆ ในการตรวจสอบอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้นักศึกษามีงานทำในช่วงฤดูร้อนและช่วยเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านอีกด้วย โดยจะเริ่มโครงการร่วมกับกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖</p> <p>๓. การเปิดจ่ายไฟที่เกาะสมุย โครงการก่อสร้างสายส่งเชื่อมโยงระหว่างช่วงสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย ๑ - สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย ๒ ซึ่งการก่อสร้างต้องปักเสาสูง ๒๒ เมตร แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งห้ามมิให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะสูงเกินกว่า ๑๒ เมตร ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ ตามขั้นตอนต่างๆ ๑๑ ขั้นตอน ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ ๕ อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวเป็นเวลา ๙๐ วัน หากไม่มีผู้คัดค้านจะดำเนินการในขั้นตอนที่ ๖-๑๑ ต่อไป</p>	